

VŨ LẠC

Chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân

Những ngày qua, thời tiết diễn biến bất thường, gió mùa, trời mưa, lạnh kéo dài tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh, gây hại lúa. Tại hầu khắp các cánh đồng của xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), bệnh đạo ôn đã xuất hiện trên các giống lúa BC15, Q5, nếp...



Nông dân thôn Thượng Cẩm, xã Vũ Lạc phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn.

Có mặt trên cánh đồng thôn Thượng Cẩm, chúng tôi thấy bà con nông dân nơi đây đang tập trung bón thúc, làm cỏ, phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân. Chị Phạm Thị Hoa cho biết: Năm nay gia đình tôi cấy hơn 1 mẫu lúa, chủ yếu là giống lúa lai có

chất lượng và giá trị kinh tế cao. Sau khi thâm canh, phát hiện diện tích lúa bị nhiễm đạo ôn, tôi tranh thủ thời tiết nắng nóng phun thuốc phòng, trừ. Còn với gia đình ông Trần Đức Hà, thôn Vân Đổng Nam thì 7 sào lúa Bắc thơm 7 và T10 đang trong giai đoạn đầu đòng cái, phân hóa đòng.

Lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hiện chưa phát hiện sâu bệnh hại lúa nhưng không vì thế mà gia đình ông chủ quan. Ông Hà chia sẻ: Đây là giai đoạn quyết định số hạt trên bông lúa nên tôi đã bón bổ sung kali đợt 2 với lượng từ 3 - 4kg/sào, những vị trí lúa xấu bón thêm khoảng 1kg đạm urê/

sào. Đồng thời, tôi thường xuyên thăm đồng để chủ động phát hiện và có biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại lúa.

Để bảo đảm việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh hại lúa đạt hiệu quả cao, trong thời gian này, cũng như tất cả các địa phương khác trong tỉnh, HTX DVNN Vũ Lạc tập trung chỉ đạo, khuyến cáo bà con nông dân tích cực thâm canh, kiểm tra và phát hiện sâu bệnh. Trên địa bàn xã đã có khá nhiều diện tích lúa xuân xuất hiện sâu bệnh hại lúa. Tuy mật độ chưa cao, chưa bùng phát thành dịch lớn nhưng nếu bà con không có biện pháp phòng, trừ đúng cách thì các loại sâu bệnh này sẽ gây hại mạnh, ảnh hưởng xấu đến năng suất và chất lượng hạt gạo sau này. Vì vậy, địa phương đã chủ động phối hợp với cán bộ chuyên trách của Phòng Kinh tế thành phố triển khai xuống các thôn, xóm, hướng dẫn bà con nông dân cách phòng, trừ và theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh, giúp bảo vệ cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Khuyến cáo bà con những ruộng bị nhiễm bệnh tuyệt đối không để



Cán bộ HTX DVNN Vũ Lạc kiểm tra sâu bệnh trên lúa xuân.

ruộng khô hạn, không bón đạm đơn, không phun phân qua lá và các loại thuốc kích thích sinh trưởng. Khi ruộng bị nhiễm bệnh tỷ lệ từ 3 - 5% trở lên tiến hành phun trừ theo nồng độ, liều lượng hướng dẫn trên vỏ bao; phun thuốc vào lúc trời rảnh, lá lúa khô ráo. Nếu sau phun thuốc chưa được 4 giờ gặp trời mưa phải phun lại ngay khi trời rảnh ráo. Sau từ 5 - 7 ngày phun thuốc cần phải kiểm tra lại, nếu còn vết bệnh mới cấp tính phải phun thuốc lại lần 2. Đồng thời, để chủ động đối phó với nạn chuột phá hoại như hiện nay, nông dân cần sử dụng nhiều biện pháp như đào hang, bẫy, bỏ thuốc, quây nylon...

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự chủ động, tích cực bám ruộng, bám đồng của bà con nông dân ngay từ những ngày đầu, hy vọng Vũ Lạc tiếp tục có một vụ xuân thắng lợi.

MINH NGUYỆT

► Phát triển các thành phần kinh tế ở Việt Nam

(nhandan.com.vn) Tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Các thành phần kinh tế Việt Nam - vấn đề và định hướng chính sách".

Đây là hoạt động khoa học trong khuôn khổ thực hiện đề tài "Các thành phần kinh tế Việt Nam hiện nay: thực trạng, xu hướng phát triển và định hướng chính sách" thuộc chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020, mã số: KX04/16-20 của Hội đồng Lý luận Trung ương, góp phần xây dựng luận cứ khoa học chuẩn bị văn kiện cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội thảo, 18 tham luận và các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và chuyên viên cao cấp về lý luận chính trị ở các viện, trường đại học trên cả nước đã tập trung làm rõ những thành công và triển vọng phát triển các thành phần kinh tế ở nước ta, nhất là từ thời kỳ đổi mới; khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo và liên tục phát triển cả về nhận thức, lý luận cũng như trong chỉ đạo và tổ chức thực tiễn xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.



► Giúp tăng năng suất và chất lượng khoai lang

(nongnghiep.vn) Khoai lang là một thực phẩm quen thuộc của người tiêu dùng và rất hữu ích cho sức khỏe do chứa nhiều dưỡng chất cũng như chất chống oxy hóa...

Bên cạnh đó, cây khoai lang còn mang lại đời sống ổn định cho nông dân và trở thành người bạn đồng hành của bà con. Khoai lang là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất bổ ích cho sức khỏe như vitamin A, vitamin C, vitamin B6, đồng, sắt, kali và chất xơ... Do có hàm lượng cao vitamin A và vitamin C nên khoai lang còn có thêm công dụng phòng trị một số loại bệnh, giúp sáng mắt và chống oxy hóa.

Đối với ngành Nông nghiệp, lâu nay, khoai lang đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực bởi đặc tính khá dễ trồng, giúp bà con vườn lùn trong đời sống và ổn định kinh tế gia đình. Muốn khoai lang được phát triển tốt thì bà con nên chú ý khâu làm đất và vệ sinh đồng ruộng, cần có thời gian cách ly giữa vụ để hạn chế nguồn thức ăn của sâu bệnh.

Trong quá trình trồng bà con nên theo dõi thường xuyên để phát hiện sớm các dịch hại nhằm định hướng các biện pháp quản lý kịp thời, chăm sóc và bón phân cân đối (đạm, lân, kali) theo đúng quy trình kỹ thuật cũng như như cấu trúc của cây, tránh bón thừa phân, để vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo đảm sự sinh trưởng của cây khoai.



MẠNH THẮNG

Nhìn từ xa, trang trại được liệu của cựu chiến binh (CCB) Phạm Thế Hùng như tấm thảm xanh trải dài bạt ngàn. Tuy chưa phải là mùa thu hoạch nhưng khu vườn đình làng, cà gai leo, hòe, sả... tỏa mùi thơm đặc trưng của các loại dược liệu. Khuôn mặt rám nắng, dáng người nhỏ nhưng săn chắc, giọng nói điềm tĩnh, ánh mắt toát lên vẻ tự tin - CCB Phạm Thế Hùng cho chúng tôi cảm giác thật gần gũi khi lần đầu tiếp xúc. Cứ mỗi bước chân ông lại say sưa kể tên các loại cây dược liệu, cách chăm sóc và chế biến khiến chúng tôi rất bất ngờ, tưởng như ông là một nhà nông học thực thụ. Theo lời kể của ông, năm 2010, thực hiện chủ trương của UBND xã không để ruộng hoang hóa, ông nhận đầu thầu vùng đất kém hiệu quả. Sau khi được chính quyền địa phương đồng ý, ông đã thuê nhân công đào ao, quật lập thành vườn để trồng cây. Phát triển kinh tế VAC không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, thiên tai cùng kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt còn

Làm giàu từ cây dược liệu

Những năm qua, nhiều hội viên cựu chiến binh huyện Tiên Hải đã chuyển sang trồng cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trang trại dược liệu của hội viên cựu chiến binh Phạm Thế Hùng, thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng là một ví dụ.



Vườn đình làng của cựu chiến binh Phạm Thế Hùng.

hạn chế nên thời gian đầu trồng cây ăn quả thì cây chết, nuôi cá lại không lớn. Nhiều đêm trằn trối, năm 2012, với suy nghĩ khi hậu thổ những nơi đây rất thích hợp để trồng cây dược liệu, ông Hùng đi tìm mua các cây giống dược liệu như đình lăng, cà gai leo, hòe, sả... về trồng thử nghiệm. Suốt hơn 1 năm đầu trồng thử nghiệm, hầu hết cây không phát triển tốt, còi cọc chết dần. Không nản chí, ông học hỏi kinh nghiệm thực tế của các trang trại trồng dược liệu ở tỉnh bạn và tài liệu khoa học để đúc kết kỹ thuật trồng như về thời điểm ương giống, xuống giống, chăm sóc và thu hoạch... Trời không phụ công người, cây sinh sôi phát triển, trong đó diện tích hơn 2 mẫu trồng đình

lăng mang lại hiệu quả cao nhất. Cây đình lăng là cây dược liệu có giá trị, quy trình trồng rất dễ, ít tốn kém về phân bón và để chăm sóc, không phun thuốc kích thích với mục đích sản xuất dược liệu sạch. Theo kinh nghiệm trồng đình lăng chỉ cần bón một ít phân chuồng đã hoai mục và thêm chút phân lân là đủ cho cây phát triển tốt. Thị trường thu mua loại cây này trong nước hiện nay và dự báo trong nhiều năm tới khá ổn định. Đình lăng từ khi trồng đến khi được thu hoạch lá và thân khoảng 2 - 3 năm. Hiện đình lăng được thu mua với giá 45.000 đồng/kg cây giống và 30.000 đồng/kg gồm thân, lá. Riêng phần củ từ 3 năm trở lên có giá 200.000 đồng/kg. Tổng thu nhập từ trang trại dược liệu của ông Hùng đạt trên 200 triệu đồng/năm. Với bản tính cần cù, chịu khó, nhờ có hướng đi đúng, cách làm bài bản cùng với sự đam mê nghiêm túc, CCB Phạm Thế Hùng đã xây dựng thành công mô hình trang trại trồng cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

MẠNH THẮNG

ĐIỆN LỰC KIẾN XƯƠNG

Bảo đảm cấp điện an toàn trong mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao dẫn tới nguy cơ quá tải, chập chập và mất an toàn. Trước đó, ngay trong những tháng đầu năm 2018, Điện lực Kiến Xương đã triển khai bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện và trạm biến áp nhằm bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho doanh nghiệp, nhân dân và giảm thiểu tổn thất điện năng.

Hiện nay, Điện lực Kiến Xương đang quản lý hệ thống các lưới điện: 35KV, 22KV, 10KV, 0,4KV và 391 trạm biến áp. Ngoài cấp điện cho 37 xã, thị trấn của huyện Kiến Xương, đơn vị còn đảm nhận cấp

điện cho 3 xã của huyện Vũ Thư. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Điện lực Kiến Xương cho biết: Trong quý I/2018, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn đạt 33,7 triệu KWh, tăng 9,07% so với cùng kỳ năm 2017. Qua phân tích, nguyên nhân sản lượng tăng là do nhu cầu tiêu dùng điện của các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ tăng từ 22 - 50% so với cùng kỳ năm trước, còn lại là quản lý tiêu dùng và một số ngành khác cũng tăng nhẹ. Tuy chưa phải thời kỳ cao điểm nhưng ngay trong quý I lượng điện tiêu dùng đã tăng hơn 9% so với cùng kỳ nên bước vào mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đầu năm đến nay, Điện lực Kiến Xương đã huy động phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án KFW. Hết quý I, đơn vị đã hoàn thành cây 16 trạm biến áp với tổng công suất 4.000KVA; cải tạo, lắp mới gần 900 cột điện và lắp mới thay thế 40km đường dây điện bản lẻ tới các hộ tiêu dùng. Đơn vị cũng lắp 63 tủ bù hạ thế để nâng cao chất lượng điện áp và giảm tổn thất điện năng; cây 5 trạm biến áp chống quá tải tại các xã: Quang Bình, Minh Tân, Hồng Tiến, Nam Cao và Vũ Lễ. Ngoài ra, Điện lực Kiến Xương cũng tiến hành sửa chữa 2 đường dây 10KV tuyến 977E11.7

từ xã Vũ Quý đi xã Vũ Bình và duy trì sửa chữa thường xuyên hệ thống dây dẫn, xà, sứ trên toàn hệ thống; tổng kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Trong quý I/2018, tỷ lệ hao hụt, tổn thất điện năng của Kiến Xương ở mức 8,51%, giảm 1,83% so với cùng kỳ năm 2017. Có được kết quả đó, bên cạnh làm tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình truyền dẫn, chuyển lưới, nâng cấp lưới điện, đơn vị còn đổi mới phương pháp quản lý, điều hành sản xuất. Đáng chú ý, Điện lực Kiến Xương đã triển khai lắp đồng hồ điện từ đo xa tại các trạm biến áp giúp cho việc kiểm soát tình hình, vận hành chống quá tải tốt hơn. Tổ chức tiếp

nhận quản lý hệ thống điện từ HTX dịch vụ điện năng các xã, thị trấn và đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, chống thất thoát điện năng do người dân đầu nối trộm điện trước đồng hồ...

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết thêm: Đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp, lắp mới thiết bị xong trước ngày 30/4 góp phần nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng, cấp điện ổn định, an toàn cho các doanh nghiệp và nhân dân sử dụng trong mùa nắng nóng này cũng như bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện trong mùa mưa bão. Trước mắt, phục vụ các kỹ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp

THPT, nhu cầu tưới, tiêu chống úng cho sản xuất vụ xuân năm 2018.

Song song với các biện pháp kỹ thuật, Điện lực Kiến Xương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng

dẫn các doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân sử dụng tiết kiệm bằng các thiết bị tiết kiệm điện và một số kỹ năng sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, an toàn. Phối hợp với chính

quyền các địa phương thực hiện quản lý và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trộm cắp điện.

KHẮC DUẤN



Cải tạo, nâng cấp lưới điện tại xã Nam Bình (Kiến Xương).